



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

29 ตุลาคม 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>นโยบายขยายเวลาเปิดฝับบาร์</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(ข่าวสด ไทยรัฐ), เว็บไซต์ (ผู้จัดการ ข่าวสด ไทยรัฐ เดลินิวส์)</p> <p>-นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รว.สธ. กล่าวถึง กรณีรัฐบาลมีนโยบายขยายเวลาเปิดฝับบาร์ถึง 4 ว่า ที่ จ.น่านมีลักษณะโขนนิ่ง โดยธรรมชาติอยู่แล้ว และเขาให้ความสำคัญมากในเขตเมืองเก่า จะไม่มีสถานบันเทิง ขณะที่เขตเมืองก็จะมีโขนนิ่งชัดเจน มีกลุ่มเป้าหมายชัดเจน ดังนั้นหากขยายเวลาเปิดจะไม่ได้รับผลกระทบ เราต้องหนักแน่นในมิติเชิงสุขภาพ การขยายเวลาเปิดสถานบันเทิงต้องอยู่บนฐานความพร้อม คือ 1.กำหนดโขนนิ่งให้ชัด 2.ประเภทของคนที่จะเข้าสถานบันเทิง และ 3.มาตรการควบคุมป้องกันดูแล</p> <p>ด้านนายวิษณุ ศรีทะวงศ์ ผู้จัดการแผนนโยบายสาธารณะ สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) กล่าวว่า เรื่องเปิดฝับบาร์ 4 เป็นนโยบายที่ได้ไม่คุ้มเสีย อยากให้บททวนหรือใช้มาตรการเดิมซึ่งมีอยู่แล้ว หรือโฟกัสเฉพาะพื้นที่และควรมีมาตรการเชิงก้าวหน้า เช่น จัดตั้งกองทุนเยียวยาเหยื่อผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายนี้ไปตลอดชีวิต และรายได้ก็ต้องมาจากธุรกิจแอลกอฮอล์ การเก็บเงินเข้ากองทุนน่าจะอยู่ราวๆ 5,000 - 10,000 ล้านบาทต่อปี เพราะไม่ได้มีแค่ค่าชดเชยให้กับผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ หรือคนที่เสียชีวิต แต่ยังมีอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้รับการดูแล คือคนที่อยากจะทำบำบัดสุรา วันนี้ สปสช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังเกี่ยวกันอยู่ว่า ยาเลิกเหล้าต่อรายประมาณ 1 แสนบาท นำเข้าจากต่างประเทศ ยังไม่มีกองทุนไหนเข้ามาสนับสนุน คนที่จ่ายควรเอาผู้ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหมด ต้องรับผิดชอบร่วมกัน</p>	
<p><b>สร.-สสส.'หนุนจัดแข่งเรือปลอดเหล้า</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(เดลินิวส์) เว็บไซต์ (คมชัดลึก ผู้จัดการ เดลินิวส์ มติชน โลกวันนี้)</p> <p>-นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รว.สธ. กล่าวภายหลังเปิดประเพณีแข่งเรือออกพรรษา ตามก๋วยสลากวัดบุญยืน ว่า สธ.มีนโยบายเรื่องเศรษฐกิจสุขภาพด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และสร้างต้นแบบพื้นที่อายุยืน "หนึ่งเขตสุขภาพ หนึ่งพื้นที่อายุยืน" ในทุกจังหวัด โดย "น่านซีดีโมเดล" เป็นหนึ่งในจังหวัดนำร่องของเขตสุขภาพที่ 1 เพื่อการมีสุขภาวะที่ดีทั้ง 4 มิติ คือกาย จิต ปัญญา และสังคม สำหรับงานประเพณีแข่งเรือยาว เป็นหนึ่งในปัจจัยเชิงสังคมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในพื้นที่ โดยไม่ต้องมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาเกี่ยวข้อง</p> <p>ด้าน นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผอ.สำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ สสส. กล่าวว่า ที่ผ่านมา บริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นผู้สนับสนุน รายใหญ่ในงานประเพณี ทำให้มีการดื่มจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุปีละ 100 กว่าราย สสส.จึงร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า ประชาคมจังหวัดน่าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผนึกกำลังและดำเนินการให้การแข่งเรือยาวประเพณีปลอดเหล้า ปลอดเบียร์ ซึ่งทำมาแล้ว 15 ปี และเราได้ร่วมมือกับเยาวชนเข้ามาดูแลเฝ้าระวังการแอบนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาในงาน.</p>	
<p><b>ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.เดลินิวส์ คอลัมน์ กลางกระแส</p> <p>-นายอรรถสิทธิ์ ไทรทอง แกนนำเยาวชน YSDN จ.ชลบุรี กล่าวว่า เยาวชนเครือข่าย YSDN ขอยื่นข้อเสนอต่อผู้แทน รว.สธ. 5 ด้าน ได้แก่ 1.พิจารณาการแก้ไข พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 อย่างรอบคอบ เนื่องจากฝ่ายธุรกิจต้องการให้เปิดให้ขายเสรี มีการควบคุมที่อ่อนแอลง เช่น ขายได้ตลอด 24 ชั่วโมง โฆษณาได้ มีการลดราคา เป็นการกระตุ้นให้เกิดการทำตลาดในกลุ่มเด็กเยาวชนมากขึ้น 2.การควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าที่แพร่ระบาดในกลุ่มวัยรุ่น มีอันตรายและส่งผลกระทบต่อสุขภาพที่รุนแรง แม้มีกฎหมายห้ามจำหน่ายแต่การยังขาดการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มแข็ง 3.การแพร่ระบาดของกระท่อม กัญชา จำเป็นต้องเร่งให้เป็นไปตามนโยบายกัญชาเพื่อการแพทย์อย่างแท้จริง 4.ยาเสพติดที่เมื่อเด็กเยาวชนเริ่มทดลองสารเสพติดถูกกฎหมายอย่าง สุรา บุหรี่ กระท่อม กัญชาแล้ว จะเริ่มเข้าสู่การใช้ยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย กลายเป็นปัญหาสังคม ปัญหาครอบครัว ข้ำเติมสังคมไทยมากยิ่งขึ้น 5.สุขภาพจิตในเด็กเยาวชน ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ชีวิต การเลี้ยงดู ระบบการศึกษา ค่านิยมสังคม จนเกิดปัญหาสุขภาพจิต ซึมเศร้า แพนิค คิดฆ่าตัวตายเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ขอให้ รว.สธ. เร่งดำเนินการในเชิงนโยบายเพื่อปกป้องสุขภาพของเยาวชนอย่างเร่งด่วน.</p>	
<p><b>แก้ปัญหายาสูบ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์(แนวหน้า)</p> <p>-ภาคีเครือข่ายชาวไร่ยาสูบประเทศไทย เผยภายหลังร่วมประชุมกับคณะกรรมการ คลัง เสนอ 4 แนวทางแก้ไขปัญหาราคายาสูบตกต่ำ ย้ำรัฐต้องปรับราคาซื้อให้สอดคล้องกับต้นทุน แก้ไขอัตราภาษีให้เหมาะสม เร่งปราบปรามบุหรี่เถื่อน และผลักดัน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ทางเลือกใหม่ ๆ เพื่อเป็นโอกาสให้ชาวไร่ นอกจากนี้ ตัวแทนภาคีเครือข่ายชาวไร่ยาสูบ กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงสาธารณสุข "ห้ามเติมสารปรุ้งแต่งในบุหรี" ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติแล้ว ขณะนี้กำลังรอเสนอต่อครม. ว่า ยังเป็นร่างที่มีปัญหา มีการเลี้ยงบาลี ซึ่งอาจตีความได้ว่า ไม่ให้เติมส่วนประกอบใด ๆ เลย เป็นสัญญาณที่ไม่ดี อาจทำลายอาชีพของชาวไร่ยาสูบทั่วประเทศ เพราะการบริโภคทั้งหมดคงไปอยู่ที่สินค้าทดแทนสินค้าผิดกฎหมายทั้งหมด จึงขอฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางจุดสมดุลและเห็นใจชาวไร่ยาสูบด้วย</p>	
<p><b>หมอล้วน' ลุยต้านมะเร็งภาคเหนือ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(มติชน) เว็บไซต์(มติชน hfocus linetoday )          -นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. เปิดโครงการรณรงค์และป้องกันโรคมะเร็งในสตรี ณ จังหวัดน่าน เผย หญิงไทยภาคเหนือตอนบนป่วยมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก ปีละ 2,000 ราย หรือวันละ 6 ราย เดินหน้าบูรณาการความร่วมมือเครือข่ายในเขตสุขภาพ สร้างความรอบรู้ให้ประชาชน ส่งเสริมการเข้าถึงบริการตรวจคัดกรอง วินิจฉัยและรักษารวดเร็ว ภายใต้นโยบาย "รู้เท่าทัน ป้องกันได้ ตรวจพบรักษาไว ปลอดภัยจากมะเร็ง"</p>	
<p><b>คิกออฟ 8 พ.ย. ฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(ไทยโพสต์) เว็บไซต์(สำนักข่าวไทย)          -กระทรวงสาธารณสุข กทม.และภาคี ลงนามประกาศความร่วมมือขับเคลื่อนนโยบายมะเร็งครบวงจรและรณรงค์ฉีดวัคซีน HPV 1 ล้านเข็มใน 100 วัน สำหรับผู้หญิงอายุ 11-20 ปี ภายใต้นโยบาย "รู้เท่าทัน ป้องกันได้ ตรวจพบรักษาไว ปลอดภัยจากมะเร็ง" ด้วยโรคมะเร็งมีแนวโน้มเพิ่มสูง โดยเฉพาะมะเร็งปากมดลูก พบเป็นอันดับ 2 ในผู้หญิงไทยที่มีอายุต่ำกว่า 45 ปี สาเหตุจากการติดเชื้อ Human Papilloma Virus หรือ HPV ป้องกันได้ด้วยวัคซีน mou นี้ รณรงค์การฉีดวัคซีน HPV ในกลุ่มผู้หญิงทั้งในและนอกระบบการศึกษา 1 ล้านเข็ม ภายใน 100 วัน เริ่มฉีดกลุ่มนักเรียน วันที่ 1-30 พ.ย.2566 คิกออฟวันที่ 8 พ.ย.นี้ที่ รร.ไทรน้อย จ.นนทบุรี และพร้อมกันทุกเขตสุขภาพ อย่างน้อยเขตสุขภาพละ 1 แห่ง และฉีดกลุ่มอายุ 18-20 ปี ช่วง ธ.ค. 66-ม.ค.67</p>	
<p><b>โรคหลอดเลือดสมอง</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(มติชน) , เว็บไซต์(เดลินิวส์ แนวหน้า กรมประชาสัมพันธ์ linetoday ejan)          -นายสัตวแพทย์ชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่องค์การหลอดเลือดสมองโลก (World Stroke Organization: WSO) ได้กำหนดให้วันที่ 29 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันหลอดเลือดสมองโลก (World Stroke Day) โดยประเด็นรณรงค์ในปี 2566 คือ Together we are #GreaterThan Stroke : ร่วมมือกันป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนสร้างความตระหนักรู้เพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองแก่ประชาชนนั้น ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค ระบุว่า โรคหลอดเลือดสมองเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการเสียชีวิตและความพิการที่สำคัญทั่วโลก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั่วโลกพบว่า 1 ใน 4 ของประชากรที่มีอายุมากกว่า 25 ปีขึ้นไปเป็นโรคหลอดเลือดสมอง และ 90% ของโรคหลอดเลือดสมองสามารถป้องกันได้ สำหรับประเทศไทยข้อมูลจากรายงานสถิติสาธารณสุข สธ. ในปี 2566 ประเทศไทยพบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมากถึง 349,126 ราย เสียชีวิต 36,214 ราย เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่มีอายุน้อยกว่า 70 ปี          โรคหลอดเลือดสมองสามารถป้องกันได้ วิธีที่ดีที่สุดคือการควบคุมระดับความดันโลหิต ระดับน้ำตาล และระดับไขมันในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม รับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม มีกิจกรรมทางกายหรือออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ งดดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ งดสูบบุหรี่ งดการใช้สารเสพติดทุกชนิด หลีกเลี่ยงความเครียด พักผ่อนให้เพียงพอ ตรวจสุขภาพเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ผู้ที่มีโรคประจำตัวควรพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอ          สำหรับอาการและสัญญาณเตือนโรคหลอดเลือดสมอง B.E.F.A.S.T มีดังนี้ B-Balance เสียการทรงตัว วิงเวียน เดินเซ, E-Eye มองไม่เห็น มีอาการตามีตบอดข้างเดียว หรือ 2 ข้างทันที มองเห็นภาพซ้อน, F-Face ปากเบี้ยว หน้าเบี้ยวเฉยบลิ้น, A-Arm แขนขาอ่อนแรง, S-Speech พูดไม่ชัด เสียงเปลี่ยน ลิ้นแข็ง พูดไม่รู้เรื่อง พูดไม่ออกทันทีทันใด, T-Time หากมีอาการให้รีบโทร.สายด่วน 1669 และนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว หรือภายใน 4 ชั่วโมง 30 นาที  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์ สยามรัฐ thailandplus )          -ทุกจังหวัดทั่วประเทศ จัดกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ" ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี ที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจ และทรงเป็นแบบอย่างในการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกายแก่ประชาชนชาวไทย รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนรู้ถึงวิถีปฏิบัติตัว สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการป้องกัน ดูแล และรักษาโรคหลอดเลือดสมองอย่างถูกต้องแก่ประชาชน</p>	
<p><b>วันสะกิดเงินโลก</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผู้จัดการ ฐานเศรษฐกิจ linetoday thereporter hfocus )</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- ดร.ภก.ปรีชา หนูทิม ผอ.รพ.การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน กล่าวว่า ทุกวันที่ 29 ต.ค. ของทุกปีถือเป็นวันสะกดเงินโรค ในปีนี้กำหนดภายใต้แนวคิด “Access for All” เข้าถึง เท่าเทียม ทั่วไทย ได้คุณภาพ แน่แนวทางการรักษาโรคสะกดเงินด้วยตำรับยาสมุนไพร ทั้งภายนอก เช่น ยาประสะผิวภายนอก ลวดการผื่นแดงและอักเสบ ยาครีมบัวบก ช่วยสมานแผล เจลว่านหางจระเข้ เพิ่มความชุ่มชื้นแก้ผิว ติงเจอร์ทองพันชั่ง แก้อาการผื่นคันตามร่างกาย และยาสมุนไพรรับประทาน ได้แก่ ยาเบญจโลกวิเชียร สรรพคุณกระทุ้งพิษ ถอนพิษ ยาเขียวหอม แก้วตัวร้อน แก้วพิษภายใน ยาบำรุงโลหิต หรือการใช้ยาประคบเฉพาะราย ซึ่งเป็นยาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคน หรืออาจมีการทำหัตถการอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น การพอกยาสมุนไพร การแช่ยาสมุนไพร เป็นต้น โดยการใช้จะต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์ ปัจจุบันมีการรักษาโรคสะกดเงินด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยในสถานบริการของรัฐ สามารถเบิกจ่ายยาในบัญชียาหลักแห่งชาติได้ตามสิทธิ มี รพ.ที่ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผู้จัดการ)</p> <p>-เพจสถาบันโรคผิวหนัง โพสต์ระบุว่า ฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่าย...สถาบันโรคผิวหนัง ขอเชิญร่วมงานวันสะกดเงินโลก 30 ตุลาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ อาคารสถาบันโรคผิวหนัง ชั้น 20 พร้อมร่วมกิจกรรมสุดพิเศษ การบรรยายให้ความรู้ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคสะกดเงิน</p>	
<p><b>เตรียมพร้อมรับมือ PM 2.5</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์คมชัดลึก</p> <p>-พล.ต.อ. พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งดำเนินการเตรียมการรับมือกับปัญหาฝุ่น "PM2.5" ในทุกมิติ พร้อมยกระดับการสื่อสารแจ้งเตือนไปสู่ประชาชน พร้อมกับกำกับติดตามการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ ให้มีความคล่องตัว สื่อสารในเชิงรุก ต่อเนื่อง เข้าใจง่าย สามารถเข้าถึงประชาชนได้โดยตรงในทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังสถานการณ์ รวมถึงประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดเอกภาพในการแก้ไขปัญหาาร่วมกัน โดยเฉพาะในปี 2567 นี้ ที่มีการปรับค่ามาตรฐานฝุ่นละออง "PM2.5" ให้มีความเข้มข้นมาตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2566 และเมื่อวันที่ 16 ต.ค. 2566 เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศเพื่อความยั่งยืน เพื่อเป็นกลไกเร่งรัดการจัดทำแผนและการดำเนินมาตรการเพื่อลดหมอกควันและฝุ่นละอองทั้งระบบ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี และ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน</p> <p>สำหรับการเตรียมความพร้อมรับมือ "PM2.5" ในปีนี้ ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการให้ข้อมูลสถานการณ์ฝุ่นแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยจะแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับที่ 1 การรายงานสถานการณ์ประจำวัน และการคาดการณ์ฝุ่น PM2.5 ในทุกวัน ช่วงเวลา 14.00 น. ผ่านช่องทาง Facebook live ของศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนได้เตรียมพร้อมแนวทางการปฏิบัติตัว ระดับที่ 2 การรายงานสถานการณ์ประจำสัปดาห์ พยากรณ์สถานการณ์ฝุ่น 7 วันล่วงหน้า โดยจะเป็นการรายงานร่วมกัน 4 หน่วยงาน ได้แก่ กรมประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงสาธารณสุข และ ผู้ว่าราชการจังหวัด ระดับที่ 3 การรายงานกรณีพิเศษเมื่อมีเหตุการณ์วิกฤติ จะให้ ศกพ. รายงานสถานการณ์ต่อประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบ พร้อมทั้งแนวทางการปฏิบัติตน ระดับที่ 4 กรณีมีประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจเป็นพิเศษ จะจัดให้มีการสื่อสาร เสวนา โดย ศกพ. เชิญนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ มาให้ความรู้ และความเข้าใจต่อประชาชนผ่านช่องทางต่างๆ</p>	
<p><b>เลี้ยงสร้างรพ.เพิ่มเขตสายไหม</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.มติชน เว็บไซต์มติชน</p> <p>-นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. และคณะ ร่วมกิจกรรม "ผู้ว่าฯกทม. สัญจรเขตสายไหม" โดยกล่าวถึงเรื่องระบบสาธารณสุขว่า ไม่มีโรงพยาบาลสังกัด กทม.อยู่ในพื้นที่เขตสายไหม คนในพื้นที่จึงต้องไปใช้โรงพยาบาลภูมิพลฯ อย่างไรก็ตามในพื้นที่เขตจะมีศูนย์บริการสาธารณสุข (ศบส.) 2 แห่ง โดยมี ศบส.61 เป็นศูนย์ฯหลัก และศูนย์ฯย่อยอยู่แถวอโศก ซึ่งเรามีโครงการพัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 2 แห่งให้ดีขึ้น โดยอาจจะทำศูนย์ฯย่อยให้เป็นศูนย์หลัก แล้วพัฒนาศูนย์ฯหลักให้ใหญ่ขึ้น ขณะเดียวกัน เรามีพื้นที่อยู่ 20 ไร่ ที่มีประชาชนบริจาคให้ ก็จะมีการพิจารณาว่าจะสร้างโรงพยาบาลเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ เพราะบริเวณนี้มีประชากรมากกว่า 200,000 คน รวมกับคลองสามวาซึ่งอยู่ใกล้เคียงกัน ก็มีประชากรกว่า 200,000 คนเหมือนกัน ซึ่งจำนวนประชากรเทียบเท่าจังหวัดๆ หนึ่ง หากเราสามารถเพิ่มระบบสาธารณสุขให้กับประชาชนได้ ก็น่าจะทำให้ประชาชนมีความอุ่นใจมากขึ้น</p>	
<p><b>คิกออฟ ‘หน่วยเก็บดีเอ็นเอ’ พิสูจน์สิทธิ-คืนสิทธิเข้าถึงบัตรทอง</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.เดลินิวส์</p> <p>-สปสช. พร้อมด้วย กทม. สสส.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ร่วมกันทำพิธี Kick off โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เป็นหน่วยเก็บสิ่งส่งตรวจสารพันธุกรรม (DNA) โชนธนบุรี พื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาการเข้าถึงบริการ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ให้กับกลุ่มคนไทยที่มีปัญหาสิทธิสถานะในพื้นที่ กทม. โดยระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่เข้ารับการจัดเก็บตัวอย่างสารพันธุกรรมจนได้รับบัตรประจำตัวประชาชนประมาณ 4 เดือนครึ่ง</p>	
<p><b>เปิดตัวหุ่นยนต์บริการเวชศาสตร์นิวเคลียร์ครั้งแรก</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>-โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และทรู ดิจิทัล กรุ๊ป ได้ร่วมกันพัฒนา "หุ่นยนต์อัจฉริยะช่วยบริการรักษามะเร็ง ต่อมน้ำไทรอยด์ด้วยสารรังสีไอโอดีน" เพื่อใช้อำนวยความสะดวกและให้บริการผู้ป่วยทางด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์เป็นครั้งแรก ในไทย เพิ่มความปลอดภัยให้แก่ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ลดความเสี่ยงจากการได้รับรังสีไอโอดีนโดยตรง ในระหว่างที่ให้การรักษาแก่ผู้ป่วย</p>	
<p><b>บุหรีไฟฟ้ามีอันตรายต่อหญิง มากกว่าชาย</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.เดลินิวส์ คอลัมน์ ชีวิตและสุขภาพ</p> <p>-นักวิชาการด้านยาสูบ มีความกังวลต่อการระบาดของบุหรีไฟฟ้าในวัยรุ่นหญิง เพราะยาสูบมีอันตรายต่อระบบเจริญพันธุ์ ของเพศหญิง เกิดภาวะแทรกซ้อนของการตั้งครรภ์ เช่น มีลูกยาก ท้องนอกมดลูก แท้งลูก คลอดก่อนกำหนด และเด็กคลอด ออกมาตาย ผลจากนิโคตินและสารพิษอื่นๆในควันบุหรี เป็นอันตรายที่ยาสูบมีต่อเพศหญิง เพิ่มเติมจากอันตรายอื่น ๆ ที่เกิด เหมือนกับในเพศชาย หลักฐานงานวิจัยพบว่า "วัยรุ่นที่สูบบุหรีไฟฟ้า เสพติดนิโคตินหนักกว่าวัยรุ่นที่สูบบุหรีธรรมดา" ซึ่งแปล ต่อไปได้ว่า "คนที่สูบบุหรีไฟฟ้า จะยิ่งเลิกลูกกว่าบุหรีธรรมดา" ปัญหาคือ วัยรุ่นหญิงในบ้านเรา ที่ไม่สูบบุหรี ตอนนี้นำมาสูบบุหรีไฟฟ้ากันมาก และเราเริ่มเห็นหญิงสาวสูบบุหรีไฟฟ้าในที่สาธารณะกันมากขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่ปัญหาการเลิกสูบบุหรีไฟฟ้า ไม่ได้ หากเกิดการตั้งครุณีในอนาคต รวมทั้งเสี่ยงที่จะติดไปตลอดชีวิต</p>	
<p><b>ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมสถานบริการสาธารณสุขที่อำเภอห้วยยอด</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ สยามรัฐ</p> <p>-นายอนันต์ อัครสุวรรณกุล นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) รอง นพ.สสจ.ตรัง ลงพื้นที่ติดตาม สถานการณ์น้ำท่วมสถานบริการสาธารณสุข ณ รพ.สต.วังคีรี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง เพื่อตรวจสอบความเสียหายพบว่าน้ำได้เริ่มท่วมบริเวณชั้น 1 สูงประมาณ 1 เมตร มีเอกสารได้รับความเสียหาย ปลั๊กไฟ ตู้เย็น วัคซีน ยา โตะ เก้าอี้ เครื่องสำรองไฟ ประตูรั้ว รพ.สต. เวชภัณฑ์ยา อุปกรณ์ห้องฉุกเฉิน และมีประชาชนได้รับผลกระทบรวม 5 หมู่บ้าน 75 หลังคาเรือน</p>	
<p><b>ข่าวปลอม</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ สวพ.91,linetoday</p> <p>-ตามที่มีข้อความเตือนเกี่ยวกับเรื่องไม่ควรสระผมก่อนอาบน้ำ เพราะทำให้เส้นเลือดแตกได้ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จและชี้แจง ว่า โรคหลอดเลือดสมอง มี 2 ประเภท คือ สมองขาดเลือด และภาวะเลือดออกในเนื้อสมอง ซึ่งโดยภาพรวมพบภาวะสมอง ขาดเลือดมากกว่าเลือดออกในสมอง ซึ่งปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญทั้งสองภาวะนี้ คือโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง การสูบบุหรี่ เป็นต้น สำหรับโรคหลอดเลือดในสมองที่เกิดในท้องน้ำ มักเกิดขณะเบ่งถ่ายอุจจาระ หรือยืนปัสสาวะมากกว่า ขณะอาบน้ำ ซึ่งส่วนมากมันเกิดเป็นหลอดเลือดสมองแตก เหตุผลส่วนหนึ่งจากการเบ่งอุจจาระ ทำให้ความดันในกะโหลก ศีรษะสูงขึ้น จึงทำให้หลอดเลือดที่เปราะบางแตกออกได้</p>	-